

สมาคมไร่กล้วยค้ำฉานพ.ร.บ.ฉบับใหม่

อ้างเหตุผลสร้างความแตกแยกในกลุ่ม

นายบรรณิปป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่กล้วยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่กล้วยเขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า องค์กรชาวไร่กล้วย 4 แห่ง ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่กล้วยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่กล้วยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่กล้วยแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ชาวไร่กล้วยแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะให้สมาคมชาวไร่กล้วยทั่วประเทศ ติดตั้งป้ายไวเนล ที่มีข้อความระบุว่า “ชาวไร่กล้วยขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กล้วยและน้ำตาลทราย ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ทำให้ชาวไร่กล้วยแตกแยก ถูกผลประโยชน์เข้าครอบงำ” โดยจะขึ้นป้ายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. นี้

“สาระสำคัญที่ชาวไร่กล้วยส่วนใหญ่คัดค้านคือ มาตรา 20 ที่กำหนดว่า ให้เพิ่มสมาคม สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่สามารถจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่กล้วยได้ โดยไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นการปิดกั้นโอกาสของชาวไร่กล้วย ซึ่งเห็นว่าประเด็นดังกล่าว จะทำให้เกิดองค์กรชาวไร่กล้วยที่มากเกินไปจากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นผลร้าย

มากกว่าผลดี เพราะจะสร้างความแตกแยกให้ชาวไร่ได้ เพราะ พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นกฎหมายไตรภาคีที่เกษตรกรชาวไร่กล้วย ต้องมีตัวแทนเข้าไปร่วมบริหาร โดยยึดหลักบุคคลใดที่มีปริมาณผลผลิตกล้วยที่มากที่สุดในแต่ละสถาบัน จะมีสิทธิเป็นตัวแทน สถาบันโดยอัตโนมัติ”

ขณะที่ประเด็นเรื่อง คำจำกัดความของสถาบันชาวไร่กล้วย ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กำหนดให้สหกรณ์ชาวไร่กล้วย และกลุ่มเกษตรกรต้องมาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. กล้วยฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กล้วยและน้ำตาลทราย อาทิ คณะกรรมการน้ำตาล (กน.) คณะกรรมการกองทุนกล้วยและน้ำตาลทราย (อนท.) ในชุดต่างๆ มีตัวแทนจากสหกรณ์ชาวไร่กล้วย 2 คน และกลุ่มเกษตรกร 1 คน เรื่องนี้ชาวไร่กล้วยไม่ขัดข้อง หากสถาบันและกลุ่มเกษตรกร ที่กำหนดขึ้นนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน คือ สมาชิกในสังกัดของสถาบันหรือสหกรณ์ชาวไร่กล้วย ต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 600 รายต่อแห่ง และต้องส่งกล้วยให้โรงงานน้ำตาลไม่น้อยกว่า 55% ของกำลังหีบโรงงานนั้นๆ ตาม พ.ร.บ. กล้วยฯ แต่คุณสมบัติเรื่องนี้กลับไม่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กล้วยฯ ฉบับใหม่

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. กล้วยฯ ดังกล่าว ยังกำหนดเรื่องการปรับปรุงรายได้จากผลพลอยได้ของการผลิตกล้วยและน้ำตาลทราย แต่ไม่มีการระบุหรือจำแนกย่อยลงไปว่ารายได้ที่จะเข้าระบบดังกล่าว มีอะไรบ้างที่เป็นผลพลอยได้ อาทิ โมลาส (ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล) แต่ให้อำนาจคณะกรรมการกล้วยและน้ำตาลทราย (กอน.) ไปหารือร่วมกันหลัง พ.ร.บ. กล้วยฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่งชาวไร่เห็นว่าควรระบุให้ชัดเจนไปเลย

“ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. กล้วยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ระหว่างการตีความของกฤษฎีกา จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่จะตั้งกรรมาธิการมาพิจารณา หากผ่านวาระหมด ก็ส่งเรื่องเข้า ครม. อีกครั้ง จากนั้นจึงจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งชาวไร่กล้วยก็ยังหวังว่าในการพิจารณาของ สนช. จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ชาวไร่กล้วยเรียกร้อง”